

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

พักด้วยคำพูดเฉย ๆ แต่ใจยังเป็นห่วง

ทางวัดเคยปฏิบัติอยู่แล้ว โรงพยาบาลไหน ๆ มาไม่ว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่าย ตอนไหนมา ให้ไปเอาของอยู่ในโกดัง เพราะเราสั่งซื้อไว้เต็มโกดังไม่บกพร่องเลย ไม่ว่า โรงพยาบาลไหนมาทางพระก็จัดให้เป็นปรกติตลอดมา โรงพยาบาลหนองบัวลำภูนี้เคยให้อะไรบ้าง เราจำได้เราไปเราเดินเข้าไปดูรถจอดเป็นแถวในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เราไปถึงนั้นคณะหมอและพยาบาลมาเราก็บอกให้รถคันหนึ่งเลย ทางโน้นยังไม่ได้ขอเราลืมเมื่อไร เราเที่ยวไปดูรถหมดแล้ว พอออกจากนี้ไปนั่งปั๊บนั่ง ทางหมอและพยาบาล รวมกันมาเราก็ว่าจะให้รถคันหนึ่ง เพราะไปดูมาแล้วนี่ เป็นอย่างนั้นละ

ให้รถนี้มากจริง ๆ นะ รถให้ตามโรงพยาบาลต่างๆ หลายร้อยคันไม่ใช่ธรรมดา บางแห่งก็หลายคัน เช่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรดูเหมือน ๔ คัน เราให้ตั้ง ๔ คันในโรงพยาบาลศูนย์ ดูว่ามากกว่าเพื่อนรถ บางแห่งก็ ๒ คัน ส่วนมาก ๑ คัน ที่โรงพยาบาลศูนย์นี้ให้ถึง ๔ คัน ที่ได้รับการช่วยเหลือจากวัดเรานี้ดูว่าโรงพยาบาลศูนย์จะเป็นอันดับหนึ่ง ที่ได้มากที่สุด ตานี้ครบ ตั้ง ๓๐ กว่าล้าน...ตา ครบเลยนะตา เพราะเป็นจุดศูนย์กลาง

ต้นเหตุก็คือว่าเราไปผ่าตาที่โรงพยาบาลรัตนิน หมออุทัยลูกศิษย์นั่นแหละ ไปผ่าตาออกมาทีเดียว พวกดาวเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก่อนมันหลบมันซ่อนอยู่ในไหนไม่เห็น พอไปผ่าตามาแล้วนี่เห็นหมดเลย นี่เราไม่ลืม มาอยู่วัดได้ ๓ วันเท่านั้นเอง ปั๊บนั่ง โรงพยาบาลศูนย์อุดรเลย เชิญหมอและพยาบาลมาประชุมกันวันนั้น เอาอย่างปั๊บนั่งเลยเชียว โจมตีกันเลยว้างนั่นเถอะ ทางหมอก็บอกว่าหมอยังไม่ครบ ทางนี้ก็ยังไม่ครบก็ฟังมาติดต่อกัน เอา ตกลงกันเลย ถ้าเครื่องมือมาครบหมอยังไม่ครบ ครบ จะหามาให้ครบ เอ้า ทางนี้ก็ครบ ใส่ตุ้มกันเลยตั้งแต่นั้นมา เรียกว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรนี้ครบตา เราให้ครบหมดเลย

เวลานี้เราพยายามทางตานี้มากที่สุด ตั้งแล้วจุดหนึ่ง บุรีรัมย์ คือบุรีรัมย์นี้กระจายไปทั่วถึงระย่นั้น ๆ เราตั้งเป็นระย่นะ จากบุรีรัมย์กระจายไปถึงไหน จากนั้นก็เพชรบูรณ์ตั้งอีกจุดหนึ่ง แล้วก็พิษณุโลกอีกจุดหนึ่ง อุดรติดต่อกันจุดหนึ่ง ตั้งตานะ นี้เราจะเอาให้ครบ ที่เราตั้งจุดไหนจะเอาให้ครบ กำลังสั่งตาเวลานี้ กำลังตั้งจุดใหญ่ หนักมากนะเรื่องตานี้ นอกจากนั้นก็ข้ามไปเวียงจันทน์ เวียงจันทน์ก็ให้เป็น ๓๐ ล้านแล้ว ที่แรก ๑๖ ล้าน ที่สอง ๑๔ ล้าน เป็น ๓๐ ล้าน..ตา เพราะไปถามดูแล้วไม่มีอะไรเลยจะทำไง ตกลงก็ใส่กันปั๊บนั่ง ๆ ๑๖ ล้านเลย คราวหลัง ๑๔ ล้าน เป็น ๓๐ ล้านพอดีตา

นอกจากนั้นอื่นๆ เราไม่นับแหละ เรานับเฉพาะตาที่เป็นจุดสำคัญซึ่งเราต้องการมากที่สุด

เมื่อสองวันนี่จังหวัดเลยก็มา นั่นก็ตาเหมือนกัน สลายต่อกระจกเหมือนกัน นั่นให้ไป ๒ ล้าน ๕ แสน ที่ไหนห่างๆ เราก็จับทันทีเลย คือหาตามจุดสำคัญๆ ก่อน เงินเรามีน้อย ถ้ามีมากจะกระจายไปหมดเลย แต่น้ำมันไม่มีมาก เราต้องหาจุดสำคัญๆ เสียก่อน อย่างนั้นแหละ ทางเชียงใหม่ก็มาเอาไป ๘ ล้าน ๑ แสน..ตา ก็อย่างนั้น ชำมาจากโน้นมา แทรกเข้ามา ในโครงการของเราก็กำลังสั่งอยู่ แล้วแทรกเข้ามาเอาไปเสีย ๘ ล้าน ก็อย่างนั้นแล้วจะให้ว่าไง

เงินเราก็อย่างที่เราเห็นนั้นแหละ มาเท่าไรๆ ก็ชนเข้านี้หมด ไม่ไปไหนเงินวัดป่าบ้านตาด เราเป็นผู้ควบคุมดูแลเองด้วยความบริสุทธิ์ใจ เต็มไปด้วยความเมตตา มีเท่าไรหมดๆ สำหรับวัดนี้แจกจ่ายไปหมดเลย หมดก็เรียกว่าหมดจริงๆ มีเท่าไรก็ออกเลยๆ จังหวัดเลยก็ได้ไปแล้วส่งไปแล้ว ตาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ที่กำลังสั่งอยู่เวลานี้ ๔ จุดใหญ่ บุรีรัมย์ ๖ ล้าน สั่งแล้ว เพชรบูรณ์ ๔ ล้านสั่งแล้ว พิษณุโลก ๙ ล้าน ๕ หมื่นนี้ก็สั่งแล้ว เหมือนกัน อุตรดิตถ์ ๕ ล้าน ๘ นี้กำลังสั่งทั้งนั้น จากนั้นก็ข้ามไปเวียงจันทน์ ๓๐ ล้าน อย่างนั้นแล้ว เงินมันจะมาจากไหน มันก็ไปอย่างนี้ หมดไป

เมื่อสองวันมานี้ทางโรงพยาบาลท่านอาจารย์ฝั้นก็มา เรื่องตานี้เราบอกให้พักไว้ก่อน คือเรากำลังหนักมาก พักด้วยคำพูดเฉยๆ แต่ใจยังเป็นห่วงตลอดเวลา ยังจะติดตามอยู่นะ เวลามันหนักมากก็บอกให้พักไว้ก่อน แต่จิตใจมันไม่ถอย มันจะพยายามติดตามเอาจนได้นั้นแหละ จะช่วยจนได้ว่าอย่างนั้นเถอะ ในชีวิตของพระเรานี้ก็เรียกว่าเราทุ่มมาเพื่อโลกสงสารเวลานี้ เราอยากจะทำทั้งนั้นไปเลย เพราะช่วยเราก็ช่วยตั้งที่เล่าให้ฟังแล้ว เอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลย หลังจากนั้นมาก็ช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถ

เวลาเราช่วยเราอยู่ในป่าในเขานั้นไม่มีใครทราบนะ จะเป็นจะตาย เราจึงได้พูดว่า เขาตีเกราะประชุมกัน คือเราไปที่นั่นเราก็ทำอย่างนั้นแต่เขาไม่ตีเกราะเราก็ไม่บอกว่าตีเกราะ แต่ไปบ้านนั้นเขาตีเกราะประชุมกัน คือเราทำอย่างนั้นทั้งนั้นไปไหนแบบเราอยากฉันเมื่อไรก็ฉัน ไม่อยากฉันเฉย ไปเลย ก็วัน มันจะตายจริงๆ ก็ด้อมออกไปบิณฑบาตมาฉันสักวันพอเท่านั้น ทางนี้เร่งความเพียร ไปหมู่บ้านนี้เขาตีเกราะประชุม เขาเห็นว่าพระองค์นี้มาอยู่กับเรานี้หลายเดือนแล้ว ไม่ทราบว่่ากี่วันเห็นด้อมๆ มาบิณฑบาตวันหนึ่งแล้วหายเงียบๆ นี่ก็หายไปหลายวันแล้ว ท่านไม่ตายแล้วหรือ ถ้าท่านไม่ตายท่านไม่โมโหโง่โง่อยู่หรือ พวกกันไปดูซิพระองค์นี้ แต่ไม่ใช่พระธรรมดานะ ไปให้ระวัง ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกลูกบ้านเขา ให้ระวังนะพระองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดา เป็นมหานะ เดี่ยวไปไม่เข้าท่าท่านจะเขกเอา

เขาก็รู้มา มากี่มาถามไม่ถึงสิบนาทีละ ถามเหตุผลกลไกได้ความแล้วบอกปุ๊บเลย โลกกลับเลยทันที เรายังไม่รู้จักตาย เขารู้พวกชาวบ้านเขา เป็นอย่างนี้ก็มี เขาตีเกราะประชุมเขาว่าเราตายแล้ว เพราะไม่ฉันทันหัน ไปที่อื่นเราก็ทำอย่างนั้น แต่เขาไม่ตีเกราะก็บอกว่าไม่ตี หากเป็นนิสัยของเราอย่างนั้นเรื่อยไป นี่ละช่วยตัวเอง ท่านทั้งหลายฟังเอา เวลาช่วยตัวเองไม่มีใครทราบนะ จะเป็นจะตายอยู่ในป่าในเขาๆ ทั้งนั้นแหละ ไม่ได้ ออกมานอกๆ แหละ อยู่ในป่าในเขากับพวกคนป่า เขามีบุญมีคุณต่อเรา เราลืมเมื่อไร บ้านสามหลังคาเรือนสี่หลังคาเรือน อยู่ในป่าลึกๆ มองไปภูเขาเนินมีบ้านอยู่ นะ แห่งละสองสามหลังคาเรือน สี่ห้าหลังคาเรือน เราก็ก็นอนหลับสบายกับเขา เพราะไม่ได้ฉันทันทุกวัน มันจะตายจริงๆ ก็บิดบาทมาฉันทันเสียบ้างเท่านั้นเอง นั่นละพวกนี้มีคุณต่อเรามากนะ

นั่นละเวลาช่วยตัวเองก็ช่วยอย่างนั้น หลังจากนั้นมาแล้วก็ออกมาช่วยโลกตั้งท่านทั้งหลายเห็น มีเท่าไรหมดๆ หมดเลย เราช่วยจริงๆ เรื่องช่วยโลก จนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว เวลานี้กำลังช่วยเต็มเหนี่ยว เฉพาะตามากเวลานี้ ทางจังหวัดเลยก็ได้ไปแล้ว และจังหวัดไหนบ้างก็ไม่รู้ จะพยายามติดตามเรื่อย ๆ ไป ตาเป็นสำคัญมาก คนง่อยเปลี้ยเสียแข้งเสียขาตายดีไปไหนได้สบาย ตื่นขึ้นมาปั๊บตาจะต้องมองเห็นก่อนแล้ว ถ้าตาบอดเสียอย่างเดียวไม่มีความหมาย ไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็ไม่มีความหมาย ตาบอด ถ้าตาดีอยู่แล้วไปที่ไหนไปได้ ง่อยเปลี้ยเสียแข้งเสียขานั่งรถไปกับเขาก็ได้ ดูนั่นดูนี่ไป นี่ละเราเห็นจุดนี้สำคัญ จึงต้องเอาจุดนี้ก่อน ช่วยไปเรื่อย ๆ อย่างนี้

วันนี้ก็ไม่มีเทศน์อะไรมาทะเลาะ เพราะเทศน์เรื่องช่วยโลกนี้พอแล้ว เอนี้เป็นกัณฑ์เทศน์ให้โลกทั้งหลายได้เห็น ว่าหลวงตาบัวช่วยโลกช่วยอย่างไรบ้าง ก็มีแต่คนมาโจมตีหลวงตาบัว บางรายเขากระซิบกระซาบกัน พูดให้มันชัดเจนตามหลักความเป็นจริง เขากระซิบกระซาบกัน เขาจะพยายามติดต่อ มีสื่อมีสารติดต่อจะมาฆ่าเรา ฆ่าหลวงตาบัว เพราะมีหลวงตาบัวเท่านั้น คัดค้านต้านทานในสมาคมต่างๆ ไม่ว่าจะใหญ่กว่าน้อย องค์กรอื่นไม่เห็นปรากฏ มีแต่หลวงตาบัว ชั้นที่ตรงไหนก็หลวงตาบัวชั้นเลย จะชั้นที่ตรงไหนพูดตรงๆ แน่วเลยนะ ค้านไม่ได้ ยอมรับๆ

นี่ละเขาถึงโกรธถึงแค้น ใส่มาที่ไร เวลาเราตมออกไปอย่างนี้ค้านไม่ได้ เพราะเราเอาธรรมออกว่า ไม่ได้ทำสู่มสู่มทำ เพราะฉะนั้นเขาถึงค้านเราไม่ได้ แล้วเขาก็ติดต่อสื่อสารหาพรรคพวก พยายามฆ่าเรา ถ้าฆ่าองค์นี้ได้แล้วจะเอาอะไรให้หมด เขาว่าอย่างนั้น ที่นี้ก็ดีนี่ก็เป็นธรรม บรรดาประชาชนทั้งหลายผู้ดีมีอยู่มาก เขาเห็นว่าจะเอาเท่าไรให้ เขาไม่เห็นสำคัญ ยิ่งกว่าคำว่าไอ้ نرمโพธิ์ نرمไทร นั่นว่าอย่างนั้นนะ ถ้าทำลาย نرمโพธิ์ نرمไทรแล้วเมืองไทยหมดความหมาย เขาเอาตรงนี้นะ เขาไม่ได้เอาเงิน

เอาทองว่าถ้าฆ่าได้แล้วจะเอาเท่าไร มีเท่าไรเขาจะให้หมดตามความต้องการ เขาไม่สนใจเลย เขาสนใจแต่ร่มโพธิ์ร่มไทร ถ้าทำลายร่มโพธิ์ร่มไทรแล้วเมืองไทยนี้หมด เขาไม่เล่นด้วย อย่างนั้นก็ยังมี เรื่องความจริงเป็นมาอย่างนี้

คนชังก็มี คนรักก็มี คนชังก็ที่เขาต้องการตามความมุ่งหมาย บ้าโลก บ้าโกรธ บ้าอำนาจบาตรหลวง นั่นแหละที่เป็นบ้าอยู่เวลานี้ เราไม่ได้เป็นอย่างนั้น เป็นธรรมล้วนๆ ถ้ามาอะไรขัดกับธรรมนี้ใส่เปรี้ยงเข้าไปเลย ค้านไม่ได้ นั่น ค้านไม่ได้ เข้าจุดไหน ค้านไม่ได้ เราเป็นอย่างนั้นนี่นะเราช่วยโลก ไม่ว่าจะจุดใหญ่จุดน้อยจุดไหนก็ตามเถอะ ถ้าเราได้เข้าแล้วเป็นไม่มีถอย เพราะหลักเกณฑ์คืออรรถคือธรรมเป็นเครื่องปกครองโลกมานาน โลกตายใจเพราะธรรมมานาน เรานำออกไปโลกทำไมจะไม่ยอมรับเพราะเป็นธรรมล้วนๆ มาจากองค์ศาสดาองค์ไหนๆ มาแล้ว เรานำนี้ออกใช้ก็ต้องยอมรับกันๆ เป็นอย่างนั้นละ เราช่วยจริงๆ ช่วยโลก วันนี้ไม่มีอะไรละ เท่านั้นละ ที่นี้จะให้พร

วันที่ ๑๒ กันยายน ทองคำเช้าวันนี้ได้ ๓๐ บาท ๘๙ สตางค์ นี่ก็มีแต่จะชนเข้าคลังหลวงเรานะ ชนเข้าส่วนใหญ่ๆ ทั้งนั้น เอาออกไม่มี มีแต่ชนเข้าๆ เราชนเข้าตลอด เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะมารวมบัญชี คำว่ารวมบัญชีนั้นเขาพูดกลางๆ หลอกตาโลก เข้าใจไหมละ ว่ารวมบัญชี ที่เขาประกาศรัฐบาลชุดก่อนนั้นนะ ที่หายไปเพราะนี้ เข้าใจไหม เขาจะรวมบัญชี เรารู้ทันทีเลย คำว่ารวมบัญชี ตับปอดของประเทศไทยอยู่ในจุดคำว่ารวมบัญชี ถ้ารวมบัญชีแล้วอันนี้เขาจะเอาออกมาเลย เขาไม่บอกอันนั้น แต่เรารู้ทันที ห้ามเด็ดขาด ถ้ามีสติปัญญาให้ไปหามา

ของอันนี้ป่วยาตายายอุตสาหะพยายามสั่งสมมาให้ลูกหลานไทยเรา ได้อาศัยลมหายใจฟอดๆ อยู่ในเงินกองนี้ จึงอย่ามาแตะ ถ้ามีปัญญาให้ไปหามาใหม่ นั่นเอากันละ สดุดทำก็หายไป ของเราคงเส้นคงวา นี่ละเขาพูดกำกวมไว้นะว่ารวมบัญชี ที่นี้คนก็หลงกลละซี นี่ไม่หลง พอว่ารวมบัญชี ตับปอดของบัญชีคืออะไร นั่นอยู่ตรงนั้น เขาจะเอาอันนั้น เรารู้ทันที บอกว่าอย่ามาแตะ ถ้ามีปัญญาให้หามาใหม่ นั่น ก็เลยเลิกกันไป กองบัญชีเงินอันนั้นก็ยังมีอยู่นั้นละทุกวันนี้ นี่ก็ผู้การธนาคารชาติ หม่อมอู่เรานั้นละมาแล้วให้ฟัง ก็เก็บไว้นั้นละที่เขาจะมาแย่งเอา หลวงตาไปตีปากเขาวังั้น เขาหยุดไปแล้ว เงินกองนี้อยู่นั้นละ นั่นเห็นไหมละ เราทั้งนั้นละไปเที่ยวกวาดเที่ยวต้อนเอาไว้ ไม่จั้นหมดนะ

อุบายวิธีการพูด คนหลงกลการพูดจา เช่นอย่างรวมบัญชีนี้ นั่นเขาจะเอาตับปอดของบัญชี แต่เขาไม่ได้บอก นี่เรารู้ทันทีเลย รวมบัญชีก็คือตับปอดนั่นเอง เพราะว่ารรวมแล้วเขาจะเอานี้ออกมาเลย เราจึงตัดทันทีห้ามไม่ให้มาแตะ เรื่องราวเป็นอย่างนั้น อุบายวิธีการการพูดของเขามีหลายกล แต่เราตามทันที เอาละที่นี้ให้พร นี่ไม่นานนักก็จะติดต่อไปทางเวียงจันทน์อีกอยู่ ทางเวียงจันทน์ขาดมากทีเดียว เรายังจะต้องติดต่อไป

ทางเวียงจันทน์ อันนั้นคนทั่วประเทศเครื่องมือแพทย์ไม่มี เฉพาะอย่างยิ่งตานี้เรียกว่าไม่มี เราเลยต้องทุ้มให้เลยๆ แล้วมีปากไหนไม่รู้ล่ะ เราอยากตามตีปากมัน เดี่ยวนี้ยังไม่เจอปากนั้น ใครให้ไปหาติดตามปากไอนี้หน่อยนะ

คือเขาออกประกาศทางหนังสือพิมพ์หรืออะไรไม่รู้ ว่าเราช่วยทางพี่น้องทางฝั่งลาว คนนี้เขาว่าทำไมจึงให้เขามากมายนักหนา มันอยู่ไหนปากอันนี้ เราจะฟาดปากมันหน่อยนะ ภูให้ทั่วโลกดินแดนมันไม่ดูเหรอ ประเทศไทยหมดทั้งประเทศมันไม่ดูหรือตามันไม่ดีมันไม่มีเหรอมันถึงได้ไปเห็นตั้งแต่เวียงจันทน์ ให้เขาเท่ากำปั้นนี้ว่าทำไมถึงให้มากมายนักหนา เอาปากอันนี้มากูจะฟาดปากมัน เดี่ยวนี้ยังหาไม่เจอ ให้ไปติดตามหาปากอันนี้ให้หน่อยนะ เราจะฟาดปากมันสักหน่อย

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz